

# 'Soda Pet Spa by Thonglor pet care' อินโว

## เวชั่นใหม่ วงการสัตวไทย แห่งแรกในไทยณ ทอง หล่อแพ็ทแคร์



สำหรับนวัตกรรมด้านความงามและการดูแลตัวเองของมนุษย์ เชื่อว่า'โซดาสปา'เป็นที่คุ้นเคยในกลุ่มคนวงการสุขภาพและความงามมาบ้างแล้ว,โซดา สปา คือ ชื่อเรียกน้ำที่มีอนุภาคคาร์บอนไดออกไซด์เข้มข้น (มากกว่า 1,000 ppm) ผสมอยู่อนุภาคฟองอากาศที่ประกอบไปด้วยโมเลกุลขนาดเล็กจะซึมเข้าผิวหนัง เพื่อช่วยในการผลัดเซลล์ บำรุง ทำให้ผิวพรรณสวยงาม แข็งแรง ระบบเลือดหมุนเวียนดี แต่ในครั้งนี ขอนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของวงการสัตวเลี้ยง เพราะปีใหม่2556 นี้ ทองหล่อแพ็ทแคร์พร้อมนำเข้านวัตกรรมสุดล้ำหน้าและก้าวเหนือกับเทคโนโลยีเพื่อรองรับและตอบรับอย่างสูงสุดกับกลุ่มคนที่รักสัตว์เลี้ยง ซึ่งทองหล่อแพ็ทแคร์คือเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการกับสัตว์เลี้ยง



คุณลำพิ่ง ทาศักดิ์ ผู้จัดการทองหล่อแพ็ทแคร์เผยว่า โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการโซดา สปาเกี่ยวกับสัตว์ โดยจะนำเครื่องทำโซดา สปา อย่างเต็มรูปแบบมาให้บริการในปีใหม่ 2556 โดยกระบวนการคือ การบีบฟองอากาศ ซึ่งออกซิเจนจะซึมเข้าสู่ผิวหนัง บำบัด ลดกลิ่นในผิวหนังของน้องๆ และบำรุงผิวหนัง, ช่วยให้ระบบเลือดหมุนเวียนดี, ขนของน้องๆ ก็จะแข็งแรง, ขนที่สับแบนก็จะดีขึ้น, ผิวหนังที่แฉะก็จะดีขึ้น ซึ่งโซดา สปาจะใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเลยนะคะส่วนการเข้ามารับบริการความถี่เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 ครั้งก็จะดีต่อสัตว์เลี้ยง



นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลเกร็ดความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมให้น้องหมา ก่อนที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เพื่อให้เทศกาลท่องเที่ยวนี้สุข สนุก ทั้งครอบครัว และน้องหมาแสนรัก คือ

1. ตรวจสอบสุขภาพน้องหมาก่อนเดินทาง
2. ตัด ดูแลสุขภาพขนน้องหมา หากน้องหมาขนสั้น ก็จะต้องเตรียมเรื่องเสื้อผ้าให้ความอบอุ่น, หากน้องหมาขนยาวก็ต้องตัดขนให้ก่อนเดินทางท่องเที่ยวประมาณ 2-3 สัปดาห์ เพื่อป้องกันเวลาน้องหมาสวมใส่เสื้อผ้าแล้วจะได้ไม่อับชื้น
3. ของที่ต้องเตรียมให้น้องหมา : เสื้อผ้าจะต้องมีความหนาเพิ่มขึ้น เพราะอากาศค่อนข้างหนาวเย็น, อุปกรณ์เพื่อการดูแลขนควรพกติดไปด้วยทุกครั้งเพราะถ้าหากปล่อยให้น้องหมาเลียตัวเอง เพื่อทำความสะอาดขน อาจจะ

เกิดปัญหาการเกิดโรคผิวหนังตามมาได้ อาทิ สเปรย์, โลชั่น บำรุงขน, อาหารประจำตัวน้องหมา และขนมขบเคี้ยว เพราะเวลาที่เราไปท่องเที่ยว บางครั้งอาจสนุกสนานจนลืมน้องหมาไปบ้าง ขนมขบเคี้ยวจะช่วยให้น้องหมาไม่เหงา และไม่มีอาการซึมเศร้าหรือน้อยใจเวลาไม่ได้รับการดูแลเช่นเดิม, สายจูง, ที่นอน, กระเป๋า น้องหมา, รถเข็น



ทั้งนี้ หากต้องการเข้ารับบริการปรึกษา หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแบบ One Stop Service ของหล่อแพ็ทแคร์เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 22.00 น. โทร 02-712-6301 ต่อ 1111-2